



ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด รายได้เสริมชาวอบต.หัวเสือ

6 เมื่อเดือนมิถุนายน 2545 นายสมยศ จันทร์ครา ประธานบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)หัวเสือ อ.ซุนนธ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซุนนธ์ จัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบล(คอช.ต.) ซึ่งคณะกรรมการคอช.ต.ได้จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านบาทพิเศษ



สมยศ จันทร์ครา

ก่อสร้างโรงงานเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2545 สอดรับกับที่ชาวบ้านรวมตัวกันตั้งกลุ่มเกษตรกรพักชำระหนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 มี นายปรีชา พงษ์สุวรรณ เป็นผู้นำกลุ่ม นำสมาชิกรับการอบรมที่ศรีสะเกษ ต.กระแซง อ.กันทรลักษณ์ เรื่องสัจธรรมชีวิต และการผลิตปุ๋ยใช้เอง และกลับมาตั้งกลุ่มภายใต้ชื่อกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านหัวเสือ สมาชิก 82 คน มีนายปรีชาเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่ม และเข้าดำเนินการในโรงงานผลิตปุ๋ย

นายปรีชากล่าวว่า ทางกลุ่มผลิตปุ๋ย 2 ชนิด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดแท่ง และปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ด ซึ่งปุ๋ยชีวภาพอัดแท่งมีวัตถุดิบประกอบด้วย ปุ๋ยหมักหรือซากพืช 40 กิโลกรัม แกลบดำ 20 กิโลกรัม แกลบดิบ 20 กิโลกรัม รำอ่อน 10 กิโลกรัม และน้ำหมักจุลินทรีย์ นำมาผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน จากนั้นนำเข้าเครื่องอัดแท่ง แล้วนำเอาไปตากในร่มให้แห้งก่อนที่จะบรรจุถุง ถุงละ 40 กิโลกรัม หว่านลงแปลงนา 50-80 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบก่อนปักดำจะได้ผลดี

ส่วนปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ดมีวัตถุดิบประกอบด้วย แกลบดำ 20 กิโลกรัม รำอ่อน 10 กิโลกรัม ดินก้นหนอง 20 กิโลกรัม เพอร์ไรต์ 10 กิโลกรัม ฟอสเฟต 10 กิโลกรัม ปูนมาร์ล 10 กิโลกรัม แคลเซียม 10 กิโลกรัม โคลาไมท์ 10 กิโลกรัม และน้ำหมักจุลินทรีย์ นำมาผสม





การขายปุ๋ย 109,024 บาท ผักไว้ที่ธนาคาร มีคณะกรรมการ ฝ่ายการเงินควบคุม การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด” นาย ปรีชากล่าว

นายสมยกกล่าว ว่า อบต.หัวเสือกำลังหาทางสนับสนุนเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอ

คลุกเคล้าเข้าด้วยกัน แล้วนำขึ้นจานเครื่องปั่น เม็ด จากนั้นตากให้แห้งแล้วบรรจุถุง หว่านลง นา 80 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบจะได้ผลดี

ราคาส่งขายจะแยกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัด แท่งกระสอบละ 200 บาท ปุ๋ยชีวภาพปั่นเม็ด กระสอบละ 275 บาท ขายปลีกกิโลกรัมละ 5 บาท

“ขนาดไม่เคยชนปุ๋ยไปส่งลูกค้า ก็ยังผลิตขาย ไม่ทัน เพราะมีการสั่งจองเข้ามาจำนวนมาก ส่วนสมาชิกของกลุ่ม ไม่มีส่วนลดให้เป็นพิเศษ เพราะจะได้รับ เงินปันผลปลายปีอยู่แล้ว ตอนนี้มีเงินจาก

ยอดสั่งจอง โดยหารือกับสมาชิก อบต.เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ เนื่องจากสร้างรายได้ให้ ชาวบ้านที่กำลังทยอยกันสมัครเข้าเป็นสมาชิก เพิ่มขึ้น

แนวคิดแบบนี้หากขยายไปยังท้องถิ่นอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว “ดิน” อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของอาชีพเกษตรกร ก็ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีอีกต่อไป!!!